
-ส ำเนำ- 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง 

   สมัยสำมัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๗ 
วันศุกร์ที่   ๗   เดือน  มิถุนำยน    พ.ศ. ๒๕๖๗ 

ณ  หอประชุมสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง  เวลำ  ๐๙.๓๐  น.    
  

 
ผู้มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑. นายเรืองศักดิ์  โคตะสา ประธานสภาฯ เรืองศักดิ์  โคตะสา  
๒. นายสมปอง     ธาราศรี รองประธานสภาฯ - ลากิจ 
๓. นายค ามี         จันทะบาล     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 1 ค ามี      จันทะบาล  
๔. นายทองมาก   ธาถาวร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 1 ทองมาก  ธาถาวร  
5. นายประเสริฐ  เจริญทัศน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 1 - ลากิจ 
6. นายมนูญ      วงษ์ชาล ี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 1 มนูญ       วงษ์ชาลี  
7. นายทศพล     ธุสาวัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 1 - ลากิจ 
8. นายสายยัน     นันทบุตร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 2 - ลากิจ 
9. นายสุรพล     อรรคธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 2 สุรพล      อรรคธรรม  

10. นายบัวลี อารีกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 2 นายบัวลี  อารีกุล   
11. นายพรเทพ ศรีสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 2 พรเทพ  ศรีสวัสดิ์  
12. นางสุมารินทร์ โสมา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 2 สุมารินทร์   โสมา  
13. นางสายสมร  บุดดีภักดิ์ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลส าโรง สายสมร  บุดดีภักดิ์  

 
ผู้ไม่มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1. นายสมปอง     ธาราศรี รองประธานสภาฯ - -ลากิจ- 
๒. นายประเสริฐ  เจริญทัศน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 1  -ลากิจ- 
๓. นายทศพล     ธุสาวัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 1  -ลากิจ- 
๔. นายสายยัน     นันทบุตร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 2  -ลากิจ- 
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1. นายสมศรี   สิมาวัน นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง สมศรี  สิมาวัน  

2. นายบัวไข  ชาบุญเรือง รองนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง บัวไข  ชาบุญเรือง  
3. นางค าพอง  จันทร์โสภา เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ค าพอง  จันทร์โสภา  
4. นายอาคม  ธนูทอง ปลัดเทศบาลต าบลส าโรง อาคม  ธนูทอง  
5. นางหทัยกาญจน์  วันแก้ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลส าโรง หทัยกาญจน์    วันแก้ว  
6. นายอาคม  ธนูทอง ปลัดเทศบาลต าบลส าโรง อาคม  ธนูทอง  
7. นางอรพิน  ดอกดวง ผู้อ านวยการกองคลัง อรพิน   ดอกดวง  

8. นายเฉลียว   ดวงแก้ว นักการภารโรง เฉลียว   ดวงแก้ว  
9. นางสาวลัดดา  วงศ์ราช เจ้าพนักงานธุรการ ลัดดา  วงศ์ราช  

10. นายเฉลียว   ดวงแก้ว นักการภารโรง เฉลียว   ดวงแก้ว  

11. นางสาวชไมพร  จันทะพวง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ชไมพร   จันทะพวง  

12. นายวรัญญู   ศรีสมบูรณ์ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป วรัญญู  ศรีสมบูรณ์  
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เริ่มประชุม เวลำ 09.๓0 น. 
เมื่อได้เวลาประชุม นางสายสมร  บุดดีภักดิ์   ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล ได้
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุม จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้อง
ประชุม  

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์    บัดนี้  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรงพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภา

เทศบาลต าบลส าโรง  ขอเรียนเชิญค่ะ 
นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี    สมาชิกสภา  
ประธำนสภำฯ  เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  พนักงานเทศบาล  

พนักงานจ้าง  และท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรง   สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที ่
1/256๗   ปรากฏว่ามีสมาชกิมาครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้นะครับ    

   

ระเบียบวำระท่ี 1      เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ   -ไม่มี- 
ประธำนสภำฯ     
 
มติที่ประชุม   -รับทรำบ 
 
ระเบียบวำระท่ี 2  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล  ครั้งที่ผ่ำนมำ 
นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรง  สมัยสามัญ   
ประธำนสภำฯ   สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑/256๗  เมื่อวันอังคารที ่ ๒๗  กุมภาพันธ์  256๗  เชิญ 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลส าโรง  อ่านสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ให้ที่ประชุมได้รับทราบเพ่ือพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุม ขอเชิญครับ 
 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์ เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ค่ะ  ดิฉันขอ 
เลขำนุกำรสภำฯ อนุญาตอ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรง สมัยสามัญ  

สมัยที่ ๑   ครั้งที่ ๑/256๗  เมื่อวันอังคารที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  256๗   ค่ะ  
นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ทุก 
ประธำนสภำฯ   ท่านทราบแล้วมีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุม 

สภาเทศบาลต าบลส าโรง สมัยสามัญ สมัยแรก  หรือไม่   ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
รับรอง  ครับ 
 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  เห็นชอบให้การรับรอง  ๗   เสียง 
เลขำนุกำรสภำฯ   ไม่รับรอง                   -    เสียง 
  งดออกเสียง             ๑   เสียง 
  รับรองด้วยเสียงข้างมาก 
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นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สรุปที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
ประธำนสภำฯ   ต าบลส าโรง  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑/256๗  เมื่อวันอังคารที่ ๒๗   

กุมภาพันธ์  256๗ 
มติที่ประชุม         สภาเทศบาลต าบลส าโรงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 

ส าโรง สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑/256๗  เมื่อวันอังคารที่  ๒๗   
กุมภาพันธ์  256๗    ด้วยเสยีงข้างมาก 

 
ระเบียบวำระท่ี  3  กระทู้ถำม/เรื่องด่วน 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวำระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 

 
ระเบียบวำระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่/เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
นำยเรืองศักดิ์ โคตะสำ  5.1   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
ประธำนสภำฯ                 ๑. ญัติติ  เรื่อง  กำรจ่ำยเงินอุดหนุน   
                   ๑) ค่ำใช้จ่ำยงำนก่อสร้ำงขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  บ้ำนหว้ำน   

หมู่ที่ ๒  ต ำบลส ำโรง  อ ำเภอส ำโรง  จังหวัดอุบลรำชธำนี   
          งบประมำณ    ๗,๕๕๗.๔๑   บำท     
ขอเชิญเลขานุการสตภาเทศบาล ได้ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับท่ี 

  เกี่ยวข้อง ครับ 
นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  -อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
เลขานุการสภาฯ   (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 มาตรา  67๙๘ เทศบาลอาจมีรายจ่าย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจ้าง 
(๓) เงินตอบแทนอ่ืน ๆ 
(๔) ค่าใช้สอย 
(๕) ค่าวัสดุ 
(๖) ค่าครุภัณฑ์ 
(๗) ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
(๘) เงินอุดหนุน 
(๙) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ 

มาตรา 67 ทวิ๙๙ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน
เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการ
จังหวัดอนุมัติแล้ว 
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นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ตามท่ีเลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ให้ทุกท่าน 
ประธำนสภำฯ   ทราบแล้ว  มีสมาชิกสภาฯท่านใด สงสัยหรือจะซักถามอะไรอีกไหมครับ  

ถ้าไม่มี 
ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ือให้ที่ 
ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการดังกล่าว       
ข้างต้นครับ  ขอเรียนเชิญครับ 

นำยสมศรี  สิมำวัน  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง ทุกท่านครับ รายละเอียดต่างๆ กระผมขอมอบให้นายอาคม  ธนูทอง  

ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลส าโรง  เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม  ครับ 
นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ นายอาคม  ธนูทอง  
ประธำนสภำฯ   ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลส าโรง  น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมสภา 

เทศบาล  ขอเชิญครับ 
นำอำคม  ธนูทอง  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบำลต ำบลส ำโรง ทุกท่านครับ  กระผมขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ครับ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ  ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น  แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.
2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 มาตรา 67 ทวิ๙๙ การจ่ายเงิน
ตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว   ดังนั้น   

 กองช่าง จึงขอให้สภาเทศบาลต าบลส าโรงให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุน
ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น 
เป็นเงินงบประมาณจ านวน  ๗,๕๕๗.๔๑   บาท  ครับ 

นายเรืองศักดิ์  โคตะสา ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรง ได้มอบหมายให้นายอาคม  ธนูทอง   
ประธานสภาฯ   ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาลตำบลสำโรง  ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไป 
 แล้วนั้น  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย

หรือไม่ครับ  มีไหมครับ(มีไม่มี)  ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะ
อภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงิน
อุดหนุน  ตามรายการข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

 
นางสายสมร  บุดดีภักดิ์  อนุมัติ              ๖  เสียง   
เลขานุการสภาฯ   ไม่อนุมัติ    - เสียง 

งดออกเสียง            ๒ เสียง 
อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก 
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นายเรืองศักดิ์  โคตะสา  สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายงานก่อสร้าง
ประธำนสภำฯ   ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  บ้านหว้าน  หมู่ที่ ๒   ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง   

จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยเสียงข้างมาก 
            

๒) ค่ำใช้จ่ำยงำนก่อสร้ำงขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  บ้ำนผับแล้ง   
หมู่ที่ ๖  ต ำบลส ำโรง  อ ำเภอส ำโรง  จังหวัดอุบลรำชธำนี   
งบประมำณ    ๗,๕๕๗.๔๑   บำท     
ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ือให้ที่ 
ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการดังกล่าว       
ข้างต้นครับ  ขอเรียนเชิญครับ 

นำยสมศรี  สิมำวัน  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง ทุกท่านครับ รายละเอียดต่างๆ กระผมขอมอบให้นายอาคม  ธนูทอง  

ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลส าโรง  เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม  ครับ 
นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ นายอาคม  ธนูทอง  
ประธำนสภำฯ   ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลส าโรง  น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมสภา 

เทศบาล  ขอเชิญครับ 
นำอำคม  ธนูทอง  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบำลต ำบลส ำโรง ทุกท่านครับ  กระผมขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ครับ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ  ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น  แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.
2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 มาตรา 67 ทวิ๙๙ การจ่ายเงิน
ตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว   ดังนั้น   

 กองช่าง จึงขอให้สภาเทศบาลต าบลส าโรงให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุน
ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น 
เป็นเงินงบประมาณจ านวน  ๗,๕๕๗.๔๑   บาท  ครับ 

นายเรืองศักดิ์  โคตะสา ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรง ได้มอบหมายให้นายอาคม  ธนูทอง   
ประธานสภาฯ   ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาลตำบลสำโรง  ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไป 
 แล้วนั้น  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย

หรือไม่ครับ  มีไหมครับ(มีไม่มี)  ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะ
อภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงิน
อุดหนุน  ตามรายการข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

นางสายสมร  บุดดีภักดิ์  อนุมัติ              ๖  เสียง   
เลขานุการสภาฯ   ไม่อนุมัติ    - เสียง 

งดออกเสียง            ๒ เสียง 
อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก 
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นายเรืองศักดิ์  โคตะสา  สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายงานก่อสร้าง
ประธำนสภำฯ   ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  บ้านผับแล้ง  หมู่ที่ ๖   ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง   

จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยเสียงข้างมาก 
    5.๒   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ๑.ญัตติ เรื่อง กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๗ 
ประธำนสภำฯ   ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล   ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
เลขำนุกำรสภำฯ ท่านค่ะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4   การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอน
เพ่ิม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ตามท่ีเลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ให้ทุกท่าน 
ประธำนสภำฯ   ทราบแล้ว  มีสมาชิกสภาฯท่านใด สงสัยหรือจะซักถามอะไรอีกไหมครับ ถ้า 

ไม่มี  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ือให้ที่ 
ประชุมได้พิจารณาโอนงบประมาณ  ขอเรียนเชิญครับ 

นำยสมศรี สิมำวัน  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง ทุกท่านครับ รายละเอียดต่างๆกระผมขอมอบให้นางหทัยกาญจน์  วันแก้ว   

ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด   เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม ครับ 
นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นางหทัยกาญจน์  วันแก้ว  
ประธำนสภำฯ   ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด  น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมสภา 

เทศบาล  ขอเชิญครับ 
นำงหทัยกำญจน์ วันแก้ว  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
หัวหน้ำส ำนักปลัด  ทุกท่านคะ่  ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้  ค่ะ 
             กองช่าง 

รำยกำรที่ ๑  
    โอนเพิ่ม งบประมำณไม่ได้ตั้งจ่ำยไว้ (โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) 

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวด ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าปรับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ ปรับปรุงซ่อมแซม
คันคูล าห้วยผับแล้ง  บ้านโนนสวรรค์   หมู่ที่  ๑๒    ต าบลส าโรง   อ าเภอส าโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี   งบประมาณ    ๒๔,๐๐๐.-บาท   
โอนลด   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบบุคลากร  หมวด 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภท เงินเดือนข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

  ตั้งไว้   ๘๐๑,๑๒๐.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  ๓๔๙,๖๔๐.-บาท  โอนลดครั้งนี้    
  ๒๔,๐๐๐.-บาท   งบประมาณคงเหลือ   ๓๒๕,๖๔๐.-บาท   
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นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ได้มอบหมายให้นางหทัยกาญจน์  วันแก้ว   
ประธำนสภำฯ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด    ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น  มี

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปรายหรือไม่ครับ  มี
ไหมครับ(มีไม่มี)  ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณ   ตามรายการ
ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  อนุมัติ              ๖  เสียง   
เลขำนุกำรสภำฯ   ไม่อนุมัติ    - เสียง 

งดออกเสียง            ๒ เสียง 
อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สภาเทศบาลต าบลส าโรงมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธำนสภำฯ   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
มติที่ประชุม   สภาเทศบาลต าบลส าโรงมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   ด้วยเสียงข้างมาก 
 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ      ต่อไปเป็นรายการโอนเงินงบประมาณของกองช่าง รายการที่ ๒ ขอเรียนเชิญท่าน
ประธำนสภำฯ                        นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาโอน        
                                         งบประมาณ  ขอเรียนเชิญครับ 
นำยสมศรี สิมำวัน  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง ทุกท่านครับ รายละเอียดต่างๆกระผมขอมอบให้นางหทัยกาญจน์  วันแก้ว   

ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด  เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม ครับ 
นำงหทัยกำญจน์ วันแก้ว  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
หัวหน้ำส ำนักปลัด  ทุกท่านคะ่  ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้  ค่ะ 

กองช่ำง 
 รำยกำรที่ ๒  

    โอนเพิ่ม งบประมำณไม่ได้ตั้งจ่ำยไว้ (โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) 
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวด ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าปรับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ ปรับปรุงซ่อมแซม
คันคูล าห้วยผับแล้ง  บ้านโนนยาง   หมู่ที่  ๗    ต าบลส าโรง   อ าเภอส าโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี   งบประมาณ    ๒๔,๐๐๐.-บาท   
โอนลด   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบบุคลากร  หมวด 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภท เงินเดือนข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

  ตั้งไว้   ๘๐๑,๑๒๐.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  ๓๒๕,๖๔๐.-บาท  โอนลดครั้งนี้    
 ๒๔,๐๐๐.-บาท   งบประมาณคงเหลือ   ๓๐๑,๖๔๐.-บาท   
 
 
 

 



~ 9 ~ 
 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ได้มอบหมายให้นางหทัยกาญจน์  วันแก้ว   
ประธำนสภำฯ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด    ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น  มี

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปรายหรือไม่ครับ  มี
ไหมครับ(มีไม่มี)  ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณ   ตามรายการ
ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  อนุมัติ              ๖  เสียง   
เลขำนุกำรสภำฯ   ไม่อนุมัติ    - เสียง 

งดออกเสียง            ๒ เสียง 
อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สภาเทศบาลต าบลส าโรงมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธำนสภำฯ   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
มติที่ประชุม   สภาเทศบาลต าบลส าโรงมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   ด้วยเสียงข้างมาก 
 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ           ต่อไปเป็นรายการโอนเงินงบประมาณของส านักปลัด รายการที่ ๑ ขอเรียนเชิญท่าน
ประธำนสภำฯ                        นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาโอน        
                                         งบประมาณ  ขอเรียนเชิญครับ 
นำยสมศรี สิมำวัน  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง ทุกท่านครับ รายละเอียดต่างๆกระผมขอมอบให้นางหทัยกาญจน์  วันแก้ว   

ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด  เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม ครับ 
นำงหทัยกำญจน์ วันแก้ว  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
หัวหน้ำส ำนักปลัด  ทุกท่านคะ่  ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้  ค่ะ 

ส านักปลัด 
รำยกำรที่ ๑  

    โอนเพิ่ม งบประมำณไม่ได้ตั้งจ่ำยไว้ (โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) 
๑. แผนงานบรหิารงานท่ัวไป   งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดคา่ครุภณัฑ์ ประเภท  
ครุภัณฑ์ส านักงาน   รายการ ตู้เหล็ก  (แบบ ๒  บาน)   จ านวน   ๑   ตู้   
งบประมาณ  ๖,๖๐๐.-บาท   เป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐาน
งบประมาณ  ๑   ส านักงบประมาณ  ธันวาคม   ๒๕๖๖  (หน้า ๒๖  และหน้าที่  ๘๔ ) 

                    โอนลด   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบบุคลากร   
หมวด เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  ประเภท เงินเดือนข้าราชการ  หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น    ตั้งไว้   ๘๐๑,๑๒๐.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  ๓๐๑,๖๔๐.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    ๖,๖๐๐.-บาท   งบประมาณคงเหลือ   ๒๙๕,๐๔๐.-บาท   

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ได้มอบหมายให้นางหทัยกาญจน์  วันแก้ว   
ประธำนสภำฯ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด    ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น  มี

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปรายหรือไม่ครับ  มี
ไหมครับ(มีไม่มี)  ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่
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ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณ   ตามรายการ
ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  อนุมัติ              ๗  เสียง   
เลขำนุกำรสภำฯ   ไม่อนุมัติ    - เสียง 

งดออกเสียง            ๑ เสียง 
อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สภาเทศบาลต าบลส าโรงมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธำนสภำฯ   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
มติที่ประชุม   สภาเทศบาลต าบลส าโรงมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   ด้วยเสียงข้างมาก 
  

ระเบียบวำระท่ี  ๖      เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
นายเรืองศักดิ์  โคตะสา  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุมสภาหรือไม่   
ประธานสภา ฯ ขอเรียนเชิญครับ 
นำยสุรพล  อรรคธรรม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
สมำชิกสภำฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอฝากท่านผู้บริหารเรื่องการตัดต้นไม้ให้

ราษฎรในหมู่บ้านด้วยครับ ขอบคุณครับ 
นำยสมศรี สิมำวัน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
นำยกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านครับที่

ช่วยประสานงานดูแลปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ต่อไป    เรื่องตัดต้นไม้กระผมก็จะประสานกองช่าง  เพ่ือด าเนินการต่อไป  
ขอบคุณครับ  

นำงหทัยกำญจน์  วันแก้ว  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
หัวหน้ำส ำนักปลัด ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ   
 เนื่องจากเทศบาลต าบลส าโรง  ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  ลงพ้ืนทิ่ติดตามประเมินการจัดท าถังขยะ
เปียกลดโลกร้อน   ในวันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๗   และ ผู้แทนจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ลงพ้ืนทิ่ติดตามประเมินการจัดท าถังขยะเปียกลดโลกร้อน    
ในวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๗    

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
นำยเรืองศักดิ์ โคตะสำ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออะไรอีกไหม  ครับ  หากไม่มีสมาชิก  
ประธำนสภำฯ   สภาเทศบาลหรือท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆเพ่ิมเติมอีก  ผมขอขอบคุณทุก 

ท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการประชุมสภาครั้งนี้และผมขอปิดการประชุม
ครับ 
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นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  กล่าวปิดประชุม   เวลา    1๒.00  น.  
ประธำนสภำ ฯ  

 
(ลงชื่อ)               ผู้จดรายงานการประชุม 

                      (นางสายสมร  บุดดีภักดิ์) 
                                                             เลขานกุารสภาเทศบาล 
 
 
 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 -  ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
  
   (ลงชื่อ)                    ประธานกรรมการ 
                     (นายประเสริฐ   เจริญทัศน์) 
                                                            
     (ลงชื่อ)                     กรรมการ 
                     (นางสุมารินทร์      โสมา) 
                                                            
   (ลงชื่อ)             เลขานุการ 
                     (นายสุรพล      อรรคธรรม) 


